
BORGARRÁÐ 25. október 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um hvaða 
upphæð Reykjavíkurborg lagði af mörkum, tæmandi talið vegna Landsmóts hestamanna 
sl. sumar - R14120157

Hvað lagði Reykjavíkurborg háa upphæð af mörkum, tæmandi talið, vegna Landsmóts 
hestamanna sem haldið var í Reykjavík s.l. sumar?


